

ประกาศกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ ๒

ข้อเสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานขับเคลื่อนการสนองงาน “ใต้ร่มพระบารมี”

บนฐานการขับเคลื่อนงานวิชาการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๘

ตามที่ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานขับเคลื่อนการสนองงาน “ใต้ร่มพระบารมี” บนฐานการขับเคลื่อนงานวิชาการที่ยั่งยืน ปี ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ ด้านการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนางานวิชาการ และสร้างความเชี่ยวชาญต่อการพัฒนางานในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งต่อยอดผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ โดยมีการพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน และพื้นที่เป้าหมาย ที่สอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการสนองงานของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี การน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) และความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (SRL) ตามเงื่อนไขที่ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ มีกระบวนการและกลไกสร้างความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย ความชัดเจนของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตลอดจนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิจัย ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในระดับพื้นที่และตอบโจทย์การพัฒนางานองคร่วมในระดับประเทศ ภายใต้แผนโครงการที่ ๑ สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้งานใต้ร่มพระบารมี และแผนโครงการที่ ๒ ขับเคลื่อน ผลักดันการถ่ายทอดและขยายผล งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนเชิงพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ)

หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

เอกสารแนบท้ายประกาศผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานขับเคลื่อนการสนองงาน

“ได้ร่วมพระบารมี” บนฐานการขับเคลื่อนงานวิชาการที่ยั่งยืน

กรอบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการสนองงานของกลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๘

แผนโครงการที่ ๑ สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้งานได้ร่วมพระบารมี			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ได้ร่วมพระบารมี			
แผนงานที่ ๑.๑ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถสร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	สังกัด
๑	โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือประเมินคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยเทคนิคถ่ายภาพสเปกตรัมหลายช่วงคลื่น	นายณรงค์ นันทกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมอาชีพและการตลาด			
แผนงานที่ ๒.๑ วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร			
๒	โครงการศึกษารูปแบบการสร้างผู้ประกอบการกาแฟปลอดภัยบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม	ผศ.กนกวรรณ เวชกามา	คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

แผนโครงการที่ ๒ ขับเคลื่อน ผลักดัน การถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนเชิงพื้นที่			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ได้ร่วมพระบารมี			
แผนงานที่ ๑.๒ วิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่สำคัญอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	สังกัด
๑	โครงการพัฒนาแผนที่ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่โครงการหลวงห้วยโป่งในรูปแบบงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่	ดร.อังกูร ว่องตระกูล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

<p style="text-align: center;"><b>แผนและระยะเวลาดำเนินโครงการ</b>  <b>ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนงานขับเคลื่อนการสนองงาน “ใต้ร่มพระบารมี”</b>  <b>บนฐานการขับเคลื่อนงานวิชาการที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๘</b></p>	
กิจกรรม	ระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘
<b>พิจารณาข้อเสนอโครงการ</b> - พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการ (รูปแบบการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน)	ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
<b>ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ</b>	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
<b>ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ</b>	๓ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
<b>ขออนุมัติโครงการ</b>	๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
<b>โอนงบประมาณสนับสนุน (งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐)</b>	ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
<b>ประชุมชี้แจงรูปแบบการดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๘</b>	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
<b>จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ</b> - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า โครงการใต้ร่มพระบารมี	ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
<b>รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ ๑</b> - นำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting - จัดส่งแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า - จัดส่งไฟล์นำเสนอ Power point / PDF - ปรับแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ครั้งที่ ๑	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
<b>โอนงบประมาณสนับสนุน (งวดที่ ๒ ร้อยละ ๕๐)</b>	เดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘
<b>การรายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ ๒</b> - นำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting - จัดส่งแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า - จัดส่งไฟล์นำเสนอ Power point / PDF - ปรับแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ครั้งที่ ๒	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
<b>ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ</b>	เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘
<b>จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์</b> - แบบฟอร์มรายงานโครงการ-กิจกรรม ง.๙.๑ - คู่มือ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร หนังสือองค์ความรู้ ไปสเตอร์ เอกสารและบทความวิชาการ - ทะเบียนประวัติ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี/นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
<b>จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินโครงการ (TRPB Conference)</b>	ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘